



สรุปข้อสั่งการจากประชุมผ่านระบบ Web Conference  
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี COVID-19 จังหวัดพะเยา  
ครั้งที่ 6/2564 วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 15.00 -16.30 น.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การเฝ้าระวังโรคและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่	1.1 ให้ทุกอำเภอเข้มงวดการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 3 กลุ่มสำคัญที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ในการแพร่ระบาดของโรคขณะนี้ คือ (1) กลุ่มแรงงานต่างด้าว <u>โดยสุ่มตรวจหาเชื้อทุกสัปดาห์</u> (2) บ่อนการพนัน/สนามไก่ชน (3) พนักงานสถานบันเทิง และ <u>เพิ่มเติมในกลุ่มผู้บริการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว</u> เช่น พนักงานขับรถ พนักงานร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดโดยเร่งด่วน 1.2 ตรวจหาเชื้อ COVID ในกลุ่มผู้ป่วย Pneumonia ทุกราย และสุ่มตรวจใน ARI Clinic (ให้สสจ.จัดประชุมชี้แจงการรายงาน วันที่ 7 ม.ค. 2564)	1.1 EOC ทุกอำเภอ 1.2 ทุก รพ. และกลุ่มภารกิจ Operation
2	การเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร	<u>เน้นย้ำ</u> ทุก รพ. Update ข้อมูลทรัพยากรที่ใช้งานได้และคงเหลือ โดยใช้ระบบ Co-ward เป็นโปรแกรมหลักทุกวัน เนื่องจากระดับกระทรวงฯ (สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน) จะใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาสนับสนุนทรัพยากรให้จังหวัด และให้พิจารณาจัดสรรหน้ากากอนามัย ให้เพียงพอสำหรับรพสต./อสม. ในพื้นที่ (ให้สสจ.จัดประชุมชี้แจงการรายงาน วันที่ 7 ม.ค. 2564)	ทุก รพ.
3	การเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษา	ดำเนินการปฏิบัติตามหลัก Universal Precaution และ Social Distancing ทุกหน่วยงาน (จุดบริการ) อย่างเคร่งครัด	รพ./รพสต. ทุกแห่ง
4.	การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่	4.1 ให้ทุกรพ.เตรียมความพร้อมปรับปรุง Cohort Ward และ Isolate Room ให้พร้อมใช้งานโดยด่วน 4.2 การเตรียมความพร้อมสถานที่ อุปกรณ์ และ บุคลากรปฏิบัติงาน รพ.สนาม ที่ รพ.ม.พะเยา (เตรียมระบบบริหารจัดการให้ชัดเจน/พร้อมใช้งาน) เพื่อรองรับผู้ป่วย กรณีเตียงในรพ.ไม่เพียงพอ	4.1 ทุก รพ. 4.2 กลุ่มภารกิจ Operation / STAG
5.	ระบบรายงานและการสอบสวนโรค	<u>เน้นย้ำ</u> การรายงานตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (แจ้งสคร.ภายใน 3 ชม.และสอบสวนโรภายใน 12 ชั่วโมง) ในการสอบสวนโรคหากมีประวัติไปจังหวัดอื่นๆ ให้รีบแจ้ง สคร.และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ทราบโดยเร็ว	กลุ่มภารกิจ SAT/Operation (ทีมสอบสวนโรค)
6	การเตรียมความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์รองรับการดูแลรักษา	เร่งรัดการดำเนินงานจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ (งบกลาง COVID) กรณีสิ่งก่อสร้างให้ออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลตามบที่ได้รับจัดสรร (เน้นระบบระบายอากาศ)	ทุก รพ.

(นายศุภชัย บุญอำพันธ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา